



ข่าวสาร ศรีพิบูลฯ

ฉบับที่ ๑๐๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔

ข่าวเด่นในฉบับ

- รับสมัครตำแหน่งกรรมการสภาคณาจารย์ฯ (ซ่อม)
- งานสภามหาวิทยาลัยฯ รับสมัครเจ้าหน้าที่นิติกร
- เลื่อนงาน OPEN HOUSE เป็นวันที่ ๓ มี.ค. ๖๔
- มรพส. ออกประกาศ ฉบับที่ ๓ ป้องกันการแพร่เชื้อ COVID - 19 ให้เรียนออนไลน์ถึง ๑๗ ม.ค.นี้

มรพส. มอบสิทธิพิเศษให้นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

เรียนฟรี!! ที่ มรพส. ทูนกการศึกษารวม ๒๒๙ ทูน โดยอธิการบดี

รับชมถ่ายทอดสดที่ Fanpage : ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ลุ่ม	ทุนเรียนฟรี	ทุนเรียนดี
229 ทุน	1 ตำบล 1 ทุน 179 ทุน	เพชรกาชะลอง 50 ทุน

ขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่านติดตามการถ่ายทอดสด(Live) ทุนเรียนฟรีที่พิบูลสงคราม ๒๒๙ ทูน โดย ผศ.ดร.ชุมพล เสมานันท์ รักษาการแทนอธิการบดี มรพส. ในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป พร้อมตอบทุกข้อคำถาม ไขข้อข้องใจ **"เรียนฟรีที่พิบูลฯ"** สิทธิพิเศษสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ เตรียมลุ่มทุนเรียนฟรี กว่า ๒๒๙ ทูน ทุนเรียนฟรี ๑ ตำบล ๑ ทูน (๑๗๙ ทูน) และทุนเพชรกาชะลอง ๕๐ ทูน โดยจะมีการชี้แจงหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการรับทุน รวมถึงลุ่มรับของรางวัลต่าง ๆ อีกมากมาย

จึงขอเชิญชวนครูแนะแนว เครือข่าย อปท. นักเรียน และผู้ทีสนใจทุกท่าน ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดและรายละเอียดเพิ่มเติมต่าง ๆ ที่ Facebook Fanpage : ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

มรพส. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (เลือกซ่อม)

ตามที่ มรพส. ได้แต่งตั้ง ผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.ปฏิพันธ์ นันทขว้าง ให้ได้รับเลือกเป็นผู้ช่วยอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไปนั้น จึงทำให้ขาดคุณสมบัติเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ส่งผลให้กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการตัวแทนจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีว่างลง ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของสภาคณาจารย์และข้าราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และต่อเนื่อง และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยฯ จึงดำเนินการเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (เลือกซ่อม) โดยผู้สมัครต้องเป็นคณาจารย์ประจำ หรือข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน ๑ คน ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการเลือกฯ ให้ติดต่อขอรับและยื่นใบสมัคร ได้ตั้งแต่วันที่ ๘ - ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เป็นเจ้าหน้าที่รายเดือน ตำแหน่งนิติกร สังกัดงานสภามหาวิทยาลัย มรพส.

สำนักงานอธิการบดี มรพส. รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เป็นเจ้าหน้าที่รายเดือน ตำแหน่งนิติกร สังกัดงานสภามหาวิทยาลัย กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จำนวน ๑ อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ ๑๖,๕๐๐ บาท โดยผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิติศาสตรบัณฑิต อายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน ๔๕ ปีในวันรับสมัคร โดยมีระยะเวลาการจ้าง ๑ ปีงบประมาณ บุคคลที่ประสงค์เข้ารับการคัดเลือก สามารถ**ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ ๑๑ - ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ในวันเวลาราชการ** (เว้นวันหยุดราชการ) สมัครได้ที่ งานสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๒ อาคารที่ปวิชญ์ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว **สอบถามโทร.๐๕๕ - ๒๖๗๐๙๒**

อวน. รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานการเงินและธุรการ) ๑ อัตรา

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มรพส. รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานการเงินและธุรการ) จำนวน ๑ อัตรา วุฒิการศึกษา ปวช. ปวส. ระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน ๑๒,๐๐๐ บาท **ผู้สนใจขอรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเอง ได้ตั้งแต่วันที่ - ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔** ณ สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มรพส. ชั้น ๒ อาคารพิบูลวิชญ์ (ตึก ร.) มรพส. ส่วนทะเลแก้ว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ๐๕๕๒๖๗๐๐๐ ต่อ ๘๗๓๔, ๐๖๔ ๐๑๙ ๑๔๑๑



โครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ มรพส. ได้รวบรวมช่องทาง Download application ตาม**มาตรการป้องกัน COVID-19** ไว้ที่ <https://sites.google.com/psru.ac.th/covid2564/> เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับทุกท่าน หรือ ติดตามได้ที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัยฯ www.psu.ac.th/

มรพส. เลื่อนการจัดงาน PSRU OPEN HOUSE 2021
ป้องกันการแพร่ระบาด Covid - 19 จากเดิมเป็นวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔

PSRU OPEN HOUSE 2021
เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค Covid-19
จากเดิม...เป็น 3 มีนาคม 2564
พร้อมสมัครนักศึกษาใหม่ Online รอบ 2 โควตา'64

ตามที่ **มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม** โดยกองบริการการศึกษา ร่วมกับ งานประชาสัมพันธ์ มรพส. กำหนดจัดโครงการ PSRU OPEN HOUSE #OPEN YOUR MIND เปิดบ้าน มรพส. ครั้งที่ ๓ ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ นั้น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ Covid - 19 กระจายเป็นวงกว้างทั่วประเทศ ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดฯ และเพื่อความปลอดภัย คณะกรรมการดำเนินงานจึงมีมติเลื่อนการจัดงาน PSRU Open House 2021 จากเดิมเป็น วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยยังคงมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ถ่ายทอดสดผ่าน fangpage : ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพื่อให้คณาจารย์ นักเรียน ตลอดจนผู้สนใจ ได้รับทราบข้อมูลการศึกษาต่อจากทุกคณะภายในมหาวิทยาลัย และร่วมสนุกลุ้นรับเงินรางวัลและของขวัญรางวัลมากมาย

งานประชาสัมพันธ์ มรพส. ส่งมอบความสุข ปฏิทินปี ๒๕๖๔

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๔
CALENDAR 2021

“ขอมอบความสุขแก่คุณ Green University”

ส่งมอบความสุข
แก่บุคลากรและนิสิตผ่าน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

วันจันทร์	วันอังคาร	วันพุธ	วันพฤหัสบดี	วันศุกร์	วันเสาร์
					1
					2
3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31	

วิทยาลัยการจัดการและพัฒนากองถิ่น
College of Local Management and Development

สำนักงานอธิการบดี

NURSE

เมื่อช่วงที่ผ่านมา งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มรพส. ส่งมอบปฏิทิน ประจำปี ๒๕๖๔ ให้แก่ คณะและหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงหน่วยงานภายนอก เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่มหาวิทยาลัยฯ โดยในปีนี้ได้นำเสนอภาพความสวยงามของอาคารเรียนต่างๆ ตลอดจนทัศนียภาพที่สวยงามภายในมหาวิทยาลัย รูปแบบ Green University ธรรมชาติส่งเสริมการเรียนรู้ ทั้งนี้ คณาจารย์และบุคลากร มรพส. สามารถติดต่อขอรับปฏิทินได้ที่คณะ หรือหน่วยงานที่ท่านสังกัด (มีจำนวนจำกัด)

มรพส. ประกาศมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID - 19

ฉบับที่ ๓ งดการเรียนการสอนรูปแบบปกติ ให้เรียนออนไลน์ ถึง ๑๗ ม.ค.

พร้อมเน้นย้ำมาตรการคุมเข้ม ตามประกาศ อว. และ จ.พิษณุโลก

มรพส. ประกาศมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ฉบับที่ ๓ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของจังหวัดพิษณุโลก ดังนี้

๑. ให้ทุกคณะ / วิทยาลัย งดการเรียนการสอนรูปแบบปกติ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๔ (ภาคปกติ - ภาคเสาร์ - อาทิตย์) โดยให้ใช้วิธีจัดการเรียนการสอน - รูปแบบออนไลน์ สำหรับการประเมินผลการเรียน / สอนรายวิชาปฏิบัติการ ให้ปรับวิธีให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้สอน โดยต้องส่งแผนมาตรการป้องกัน Covid - 19 อย่างละเอียดและขออนุมัติจากคณบดีเป็นกรณีไป

๒. การฝึกปฏิบัติแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/ฝึกงาน/สหกิจศึกษา ให้คณะ/วิทยาลัย ยึดหยุ่นตามความจำเป็น โดยยึดหลักตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาอย่างเคร่งครัด ให้เป็นอำนาจของคณบดีพิจารณาตามความเหมาะสม

๓. ให้นักลกรหรือชะลอ การเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก เว้นแต่มีเหตุจำเป็นให้ขออนุญาตต่อคณบดี กรณีเดินทางไปพื้นที่ควบคุมสูงสุด (เสี่ยงสูง) หรือ พื้นที่ควบคุม ต้องกลับมาทำ Self - Quarantine at Home ตามมาตรการสำหรับการคัดแยกเพื่อสังเกตอาการ ณ ที่พักอาศัย ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และให้ลงทะเบียนแอปพลิเคชัน “DDC Care” และแจ้งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เพื่อติดตามเฝ้าระวังเพิ่มเติม ทั้งนี้ ต้องแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบด้วย

๔. ให้นักลกร และนักศึกษาวิทยาลัยการพยาบาล อยู่ประจำพื้นที่ เพื่อเฝ้าระวัง และจัดให้มีศูนย์บริการให้ความช่วยเหลือ จัดเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็น ประสานงานกับสาธารณสุขจังหวัด และศูนย์บริหารการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จังหวัดพิษณุโลก

๕. กรณีที่นักศึกษาและบุคลากร มีประวัติสัมผัสบุคคลกลุ่มเสี่ยง หรือสัมผัสผู้ติดเชื้อ หรือมีอาการไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก การรับรู้กลิ่นลดลง ให้รีบแจ้งและเข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือสถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุด

๖. ให้นำหน่วยงานภายใน มรพส. เพิ่มมาตรการดูแลสุขอนามัย และความสะอาดของสถานที่ โดยการเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดพื้น ทางเดินเข้า - ออก ลิฟต์ ห้องน้ำ ด้วยน้ำยาทำความสะอาด หรือน้ำยาฆ่าเชื้อ เช็ดจุดสัมผัสสาธารณะ ราวบันได ที่จับหรือลูกบิดประตู ปุ่มกดลิฟต์ ด้วยน้ำยาทำความสะอาด จัดให้มีเจลล้างมือบริเวณทางเข้า - ออก อาคาร หน้าลิฟต์ ห้องประชุม และให้มีจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิผู้มาปฏิบัติหน้าที่และผู้ติดต่อราชการ

๗. ให้สำนักงานอธิการบดี ตั้งจุดคัดกรอง ตรวจสอบ/วัดอุณหภูมิผู้มาติดต่อราชการ และสแกนไทยชนะ ตามจุดที่กำหนด โดยเน้นย้ำหน่วยงานรักษาความปลอดภัยปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัด

๘. ให้นักลกร นักศึกษา ติดตาม และปฏิบัติตามคำสั่ง จังหวัดพิษณุโลก กระทรวงการอุดมศึกษาฯ และมหาวิทยาลัยฯ อย่างเคร่งครัด

๙. ขอความร่วมมือลงทะเบียนแอปพลิเคชัน Save Phitsanulok, MorChana หมอชนะ, ไทยชนะ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๔ และขอให้รายงานข้อมูลเมื่อพบเหตุการณ์ที่ผิดปกติ โดยส่งข้อมูลมายังสำนักงานอธิการบดี เพื่อดำเนินการรายงานต่ออธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายพิจารณาดำเนินการต่อไป

เจ้าของ : งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี / ที่ปรึกษา : รศ.ดร.โชติ บดีรัฐ

บรรณาธิการ : วิยะดา สุเมธเทพานันท์ / กองบรรณาธิการ : จิรัชยา วัลลิยะเมธี, อนาวิน เรือนวงค์, นิธิ ประสงค์ดี

งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิษณุโลก

156 หมู่ 6 ต.พลาชัย อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก โทร.0-5525-7000 / แฟกซ์ ๕-5525-108

http://www.psu.ac.th e-mail: kai.viyada@hotmail.com, nida1506@hotmail.com